

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#กรุงเทพธุรกิจ

'เอ็มเอไอ'เร่งแก้บจ.ขาดทุนเกาะติด 20 บริษัท - หาทางช่วยปรับโครงสร้างธุรกิจ

ผู้จัดการตลาดเอ็มเอไอ แจงภาพรวมพีอี และ 100 เท่าไม่น่ากังวล

"เอ็มเอไอ" เผยอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาบจ.เอ็มเอไอที่แบกขาดทุน 4 ไตรมาสติดต่อกัน ส่งทีมงานติดตามอย่างใกล้ชิดเตรียมหาทางช่วยปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมแจงเหตุพีอีเรโซฟุง 100 เท่า เพราะมีจำนวน 100 บริษัท มีทั้งเติบโตสูง และ ขาดทุนต่อเนื่อง จึงไม่สะท้อนความจริง ยันคุณภาพยังดี

'เอสซีบี'หวังธุรกิจใหม่ต่อยอดรายได้ปีหน้า

ไทยพาณิชย์ชงแผนปีหน้าเข้าบอร์ตพ.ย.นี้ เผยเป็นปีที่เริ่มสร้างรายได้จากการปรับโครงสร้างธุรกิจปีนี้ มีรายได้จากธุรกิจใหม่ ขณะที่ต้นทุนการบริการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สร้างฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ขณะที่สินเชื่อเติบโตตามเศรษฐกิจ ได้โครงการลงทุนขนาดใหญ่หนุน ซึ่งมีแผนหาพันธมิตรร่วมธุรกิจประกัน แต่ไม่ใช้การขายหุ้นออก

#ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

"ฟลอยด์"เทรดเหนือจอง55%

"ฟลอยด์" เทรดวันแรกราคาปิดที่ 4.34 บาท เพิ่มขึ้น 1.54 บาท จากราคา IPO ที่กำหนดไว้ 2.80 บาท/หุ้น คิดเป็น 55% มูลค่าซื้อขาย 1,655.94 ล้านบาท ผู้บริหารเผยพอใจราคาที่เข้าซื้อขายวันแรก ตั้งเป้าระดมทุนนำเงินที่ได้ไปใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โปรกฯ ประเมินราคา 3.50 บาท/หุ้น

SCBยันเป้าสินเชื่อโตตามเป้า6%เตรียมปรับโมเดลหลังธุรกิจเปลี่ยน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) (SCB)เปิดเผยว่า สินเชื่อของธนาคารในปี 2560 ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6% จากการขยายตัวของสินเชื่อประเภทที่ยังเติบโตได้ดี อีกทั้งในช่วงที่เหลือของปีเป็นฤดูกาลจับจ่ายใช้สอย และยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการของรัฐที่จะออกมาตรการกระตุ้นอีกทางด้วย ส่วนเป้าหมายการสินเชื่อเติบโตในปีหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในเดือนนี้ โดยเบื้องต้นโมเดลธุรกิจของธนาคารจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง จะเน้นการหารายได้ช่องทางอื่นเข้ามาทดแทน และลดต้นทุนในการให้บริการ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธนาคารในอนาคต ซึ่งหากสามารถทำตามโมเดลที่วางไว้ได้จะทำให้ต้นทุนในส่วนของการบริการลูกค้าลดลงมากกว่า 50% ก็จะทำให้ธุรกิจมีความสมดุลมากขึ้น

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ริช สปอร์ต เคาะราคา 5.80 บาท/หุ้น เอ็นเนอร์จี้เตรียมขาย 533.30 ล้านหุ้น

ริช สปอร์ต กำหนดราคา IPO ที่ 5.80 บาท/หุ้น ระดมทุน 1,160 ล้านบาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3, 6-7 พ.ย. 2560 คาด เข้าซื้อขาย 10 พ.ย. นี้ "กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์" เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 533.30 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้

#โพสต์ทูเดย์

วอนลดเงื่อนไขคลินิกแก้หนี้

ลูกหนี้วอนแบงก์เลิกเงื่อนไขให้คนเป็นเอ็นพีแอลหลัง 1 พ.ค. 2560 เข้าคลินิกแก้หนี้ แหล่งข่าวจากสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า การหารือร่วมกันล่าสุด ระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อปรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ให้คนสามารถเข้ามาร่วมได้มากขึ้น โดยปรับเงื่อนไข คือ เปิดให้คนที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) หลังวันที่ 1 ต.ค. 2560 เข้ามาร่วมได้ เพื่อเปิดช่องให้เอ็นพีแอลไหลออกจากระบบได้มากขึ้น และช่วยคนหนี้สินล้นพ้นตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เพิ่มขึ้น เพราะถึงจะไม่เข้าข่ายเป็นเอ็นพีแอลก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2560 ก็สามารถดูเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบแทนได้

ธปท.เตือนคลังคิดถึงสิทธิผู้ฝากเงิน

ธปท.เผยคลังออกกฎหมายดูแลเงินฝากบัญชีไม่เคลื่อนไหวเข้าบัญชีกลางต้องคำนึงถึงสิทธิผู้ฝาก

นายธเนศ นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวคิดของกระทรวงการคลังที่จะให้มีการโอนบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี ไปเก็บไว้ในเงินคงคลัง ให้อยู่ในการดูแลของกรมบัญชีกลางเพื่อดูแลเงินให้ผู้ฝากไม่ต้องเสียค่ารักษาบัญชีนั้น ในการดำเนินการเรื่องนี้ธนาคารที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ฝากเป็นสำคัญ

เปิดบูโรคาเฟ่ ตรวจสอบเครดิตให้คนรุ่นใหม่

เครดิตบูโร เปิดศูนย์ตรวจสอบเครดิตรูปแบบใหม่ เน้นส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใช้บริการ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเครดิตบูโรคาเฟ่ ศูนย์ตรวจสอบเครดิตรูปแบบใหม่ เน้นความสะดวกเป็นกันเองและทันสมัย เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาใช้บริการ

ธปท.โชว์ดัชนีเอกชนมั่นใจภาวะธุรกิจดี

ธปท.เปิดตัวดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจผู้ประกอบการมอง 3 เดือนข้างหน้าธุรกิจจะดีขึ้น ส่วนดัชนีเชื่อมั่นเดือน ต.ค. ลดชั่วคราว

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและครัวเรือน ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำเดือน ต.ค. พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองแนวโน้ม 3 เดือนข้างหน้าภาวะธุรกิจจะดีขึ้นจากปัจจุบัน โดยดัชนีรวมอยู่ที่ 55.5 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า

ไทยพาณิชย์ดันธุรกรรมมือถือลดต้นทุนหารายได้

ไทยพาณิชย์ประกาศ ปีหน้าเป็นปีรุกธุรกิจหลังปีนี้ปูพื้นฐาน ดันธุรกรรมมือถือลดต้นทุน หารายได้ใหม่

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปีหน้าจะเป็นปีที่ไทยพาณิชย์รุกธุรกิจจริงจังหลังปีนี้เน้นการปูพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และทำให้โครงสร้างต้นทุนการทำธุรกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากการผลักดันให้ลูกค้าหันมาทำธุรกรรมบนมือถือมากขึ้น

#ไทยรัฐ

ไทยผงาดอันดับ 26 เวิลด์โลก

"ประยุทธ์" คุ้ยลั่นทุ้งมาตรา 44 คือใบเบิกทาง

ข่าวดี! การจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลกปี 2018 ไทยพุ่งขึ้น 20 อันดับจาก 46 มาอยู่อันดับที่ 26 เป็นที่ 3 ในภูมิภาคนี้ รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย "ประยุทธ์" ย้ำ ภาครัฐบาลพร้อมทำงานกับเอกชนให้มากขึ้นเพื่อปลดล็อกความยุ่งยากผ่าน ม.44

เปิด"เอาต์เลต"ทั่วไทย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยหลังหารือกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐว่าได้ขอให้ธนาคารรัฐร่วมกันจัดทำแผนการยกระดับร้านค้าโชห่วย และร้านชุมชนในโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้เป็นเอาต์เลต หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ประกอบด้วย สินค้าเกษตร, เกษตรแปรรูป, สินค้าโอท็อป สินค้าเอสเอ็มอี นอกเหนือจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ปัจจัยการเกษตร โดยให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเจ้าภาพรวบรวมแผนดำเนินการเพื่อเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา

ขสมก.ยื่นยืมแม่เหล็ก ม.ย.61 ได้ใช้แน่

เปิดรถแม่เหล็กไฟฟ้าวันแรกวุ่น อี-ทิกเก็ตล่มโซเชียลคนกรุงเทพฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่าวันนี้(1พ.ย.) ซึ่งเป็นวันแรกของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการโดยสารรถประจำทาง(รถแม่เหล็ก) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท) สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1.3 ล้านคน พบว่าช่วงเช้าของวันที่ 1 พ.ย. ในบางเส้นทางเดินรถแม่เหล็กยังไม่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการมาใช้บริการ ขณะที่การติดตั้งเครื่องเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Ticket (อี-ทิกเก็ต) ยังไม่

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สามารถติดตั้งได้ครบ 600 คัน ตามที่ตกลงในการเปิดให้บริการวันแรกและยังพบว่ารถเมล์บางคันก็ไม่สามารถให้บริการ e-Ticket ได้โดยรถที่ติดตั้ง e-Ticket จะมีตัวอักษรบนแถบสีเขียวระบุหน้ารถว่ารถคันนี้รองรับระบบ "e-Ticket" และบัตรสวัสดิการแต่ก็มีรถเมล์บางคันที่ติดตั้ง e-Ticket แล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้

"อี-กรีน" ใช้ทักทายผ่านไลน์แชต

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่าในปี 2561 ได้ถูกกำหนดให้เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2560-1 ม.ค.2562 ททท.จึงได้จัดทำอัลบั้มภาพ "e-GREET (อี-กรีน)" ซึ่งเป็นการพลิกโฉมภาพทักทายที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มภาพ "สวัสดิ์ตอนเช้า" ให้เป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เทศกาล งานประเพณี อาหาร บรรยากาศวิถีชีวิตที่ได้บันทึกภาพมาจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย พร้อมประกอบกับคำสวัสดิ์ คำทักทาย คำอวยพร คำสนุกสนาน คำคม พร้อมชื่อสถานที่ผ่านตัวอักษรฟอนต์ "ทัศนจร" และ "ทัศนศึกษา" ที่ ททท.ออกแบบขึ้น กำกับด้วยตราสัญลักษณ์ของ ททท.และตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน คาดว่าจะสร้างให้เกิดการส่งต่อภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวจากภาพที่ได้รับเพื่อให้ประชาชนใช้ทักทายกันผ่านทางไลน์แชต(Line Chat)

"เจดีดอทคอม" เล็งลงทุนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าคณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด นำโดยนายทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และนายริชาร์ด หลิว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจดี ดอทคอม จำกัด บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นได้เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวว่ายินดีที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท เจดี ดอทคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทยและจีนได้ทำสัญญาความร่วมมือกันเป็นบริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อี-คอมเมิร์ซ) ของไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

ฝากแพงช่วงกินเจต้นเงินเพื่อ ต.ค.พุ่ง

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ(เงินเฟ้อ) เดือน ต.ค.60 ว่าเท่ากับ 101.38 สูงขึ้น 0.86% เทียบกับเดือน ต.ค.59 ซึ่งเป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงขึ้น 0.16% เทียบกับเดือน ก.ย.60 ขณะที่เฉลี่ย 10 เดือน(ม.ค.-ต.ค.) ปี 60 เพิ่มขึ้น 0.62% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทุกฝ่ายหนุนชื้อช่วยเหลือชาติ ฝากคลังส่งเสริมคนไทยเที่ยวในประเทศ

"ธนะศักดิ์" ฝากคลังพิจารณา มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการลดหย่อนภาษีไปพร้อมกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาติ ซึ่งถ้าหากทำได้จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ด้านสรรพากรเตรียมหารือคลังถึงแผนรายละเอียด

"ตลาดหุ้นไทย"สร้างสถิติใหม่!

ต่างชาติถือครอง 4.78 ล้านล้านบาท

น.ส.สุมิตรา ตั้งสมวรวงษ์ ฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย SET Note เรื่อง Foreign Holding 2017 เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติปี 2560 โดยระบุว่ามูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการมาโดย ณ สิ้นเดือน ส.ค.2560 มูลค่าการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติรวมสูงถึง 4.78 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 760,975 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.93% จากสิ้นเดือน พ.ค.2559

"เอสซีจี"ไตรมาส 3 กำไรทรุด

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานของเอสซีจีและบริษัทย่อยประจำไตรมาส 3 ปีนี้ มีรายได้จากการขาย 112,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7% ส่งผลให้ผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 337,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% โดยตลอดทั้งปีนี้คาดยอดขายของเอสซีจีจะยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 3-5%

จ้างงานเพิ่มหลังส่งออกฟื้นตัว

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า จากอัตราการเติบโตของภาคการส่งออกของประเทศไทย 9 เดือนแรกของปีนี้ ที่ขยายตัวถึง 9% สูงสุดในรอบ 6 ปี ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าการส่งออกตลอดทั้งปีนี้จะเติบโตในระดับ 9% เนื่องจากช่วงสุดท้ายของปี จะมีคำสั่งการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงอื่น ๆ อยู่แล้วหรือเป็นไฮซีซั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จึงเป็นสัญญาณที่ส่งผลสำคัญเชิงบวกต่อการจ้างงานในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้

เดอะมอลล์กรุ๊ปปฏิวัติค้าปลีก

จับมือ "เอสซีบี" สนองตอบยุคใหม่ชื้อปิ้งไร้เงินสด

นายวิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือเอสซีบี เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับเดอะมอลล์กรุ๊ปสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจค้าปลีกภายใต้แนวคิด "The First Cashless Retail Experience" เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคดิจิทัลสร้างประสบการณ์ชื้อปิ้งแบบไร้เงินสดครั้งแรกในประเทศไทยผ่านระบบการชำระเงินด้วยคิว

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาร์เรโด้ใน Gourmet Market, Food Hall และ Take Home ทุกสาขาพร้อมเปิดบริการ Smart Tax Kiosk แห่งแรกของประเทศ อำนวยความสะดวกลูกค้าไทยและลูกค้าต่างประเทศ

"พี.เค."เตรียมเศรษฐกิจไตรมาส 4 พ้นตัว

จัดงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 45 รับลมหนาว

นายกฤษฎ์ พัชรपाल กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. เอ็กซ์บิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดงาน "ไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 45" ขึ้นมาระหว่างวันที่ 2-5 พ.ย.นี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "เที่ยวนี้ถูกทุกข้อ" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวไทย ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตใหม่ๆ พร้อมผนึกกำลังผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวนมาก ออกบูธภายในงานเน้นโปรโมชั่นราคาถูกลงช่วงหน้าหนาวหวังกระตุ้นกำลังซื้อส่งท้ายปลายปีให้คึกคัก และร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ครึกครื้นเต็มที่
